

Số: 180 /BC-HĐND-KTXH

Bình Long, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Các báo cáo trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long

Thực hiện nhiệm vụ theo luật định, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã khóa XII. Được sự phân công của TT. HĐND thị xã, ngày 07/12/2021 Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã (Ban) đã họp phiên toàn thể tiến hành thẩm tra Báo cáo về lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngân sách, đầu tư công, trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự họp có các thành viên của Ban, đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, cùng các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã và các ngành có liên quan.

Căn cứ Nghị quyết số: 184 /NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND thị xã về thông qua điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 05 /7/2021 HĐND thị xã, về thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Qua nghiên cứu Báo cáo của UBND thị xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2021 và dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng và ước thực hiện năm 2021 của UBND thị xã; Báo cáo về sử dụng dự phòng ngân sách năm 2021, trình tại kỳ họp.

Đối chiếu với kết quả làm việc với các cơ quan chức năng, kết quả giám sát, khảo sát và ý kiến của các vị đại biểu dự họp, Ban thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 446/BC-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thị xã về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Tờ trình số: 180/TTr – UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022. Ban Kinh tế - xã hội cơ bản nhất trí như sau:

Năm 2021, UBND thị xã thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid – 19, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người dân. Các cơ quan, ban ngành của thị xã và UBND các xã, phường, nhất là các lực lượng tuyến đầu như: y tế, quân sự, công an đã không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, áp dụng các biện pháp phù hợp để phòng, chống dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo; vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại như: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động đến kinh tế - xã hội, gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống người dân, trong đó rõ nét nhất là sự giảm sút về hoạt động thương mại, dịch vụ, buôn bán, bán lẻ (*trừ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu*); đặc biệt là nguồn thu ngoài quốc doanh từ Nhà máy Xi măng Bình Phước (ước giảm 50 tỷ đồng so với năm 2020), đời sống một bộ phận người dân bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động thuộc ngành buôn bán, tiểu thương ở các chợ truyền thống, lao động phổ thông; tiến độ thi công, giải ngân một số dự án còn chậm là do nguồn vốn đầu tư xây dựng chủ yếu sử dụng từ nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất nên việc cấp vốn và giải ngân còn hạn chế.

Song được sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của Thị ủy, sự điều hành năng động, có hiệu quả của UBND thị xã, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân trong năm 2021 thị xã đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2021 đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thông qua. Trong đó tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thương mại-dịch vụ 100,25%, công nghiệp và xây dựng 100,87 %, nông lâm – thủy sản đạt 101,43%, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 408 tỷ đồng, đạt 126,3% dự toán điều chỉnh tình giao, đạt 100,7% Nghị quyết HĐND thị xã giao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại và dịch vụ chiếm ngày càng cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, đô thị được chỉnh trang; các chế độ chính sách và an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm lo; giáo dục và đào tạo có bước phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo, đặc biệt là đại dịch dịch Covid - 19, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân

dân được chú trọng; công tác quản lý, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đạt nhiều kết quả; hoạt động văn hóa, thể thao và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

2. Ngoài những kết quả và hạn chế trong báo cáo đã nêu, Ban nhận thấy cần xem xét, làm rõ một số nội dung sau:

- Kinh tế tuy có bước phát triển, nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết HĐND thị xã thông qua như: Tốc độ tăng trưởng đạt 8,3 % so với kế hoạch giao là 10,16 %; tổng giá trị sản xuất theo giá cố định đạt 8,522 triệu đồng / 8,961 triệu đồng đạt 95,1 %; chưa có đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cấp cơ sở được công nhận (*chỉ tiêu 01 đề tài nghiên cứu khoa học, 02 dự án, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cấp cơ sở*); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,57% so với kế hoạch giao 91% .

- Công tác quản lý về đất đai, tài nguyên môi trường: Tuy đã có sự chuyển biến tích cực, tình hình vi phạm về đất đai tuy có giảm hơn so với năm 2020 nhưng vẫn còn xảy ra (28 trường hợp); ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở sản xuất và chăn nuôi đã được xử lý theo quy định nhưng vẫn còn bức xúc trong dư luận nhân dân.

- Việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán vẫn còn diễn ra; tiến độ làm đường giao thông nông thôn còn chậm, 10 tháng năm 2021 thực hiện được 10,47km đạt 30% (KH: 35km), ước năm 2021 hoàn thành 100% chỉ tiêu có khả thi không.

- Thu ngân sách ước thực hiện đạt 100,7 %, song còn thiếu tính bền vững nguồn thu chủ yếu từ nhà máy xi măng Bình Phước và thu đấu giá quyền sử dụng đất; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt so với kế hoạch đề ra (*kết quả 10 tháng đạt 46% so với kế hoạch, ước thực hiện cuối năm 2021 đạt 95%*); kinh phí hỗ trợ chống dịch chi cho các địa phương, đơn vị đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời.

-Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ – CP của Chính phủ, đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những bất cập xảy ra như: Có lúc có nơi chưa thống nhất quy trình xét duyệt, thẩm tra hồ sơ dẫn đến phải thu hồi cao(*528 trường hợp với số tiền 386,4 triệu đồng*); việc chi chế độ cho người dân theo Nghị quyết 68 có lúc còn chậm, chưa kịp thời gây bức xúc dư luận nhân dân.

- Giáo dục và đào tạo tuy đạt được nhiều kết quả khả quan. Song công tác duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều khó khăn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra, do chưa đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tuy công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân đã có chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân; cơ sở vật chất một số khoa, phòng còn thiếu, xuống cấp nên chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ cho người bệnh; tình trạng thiếu vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch thường xuyên xảy ra; nhiệm vụ của TTYT chưa đánh giá kết quả phòng chống dịch Covid -19.

3. Về phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

1. Ban cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của UBND thị xã đã nêu trong báo cáo. Tuy nhiên Ban đề nghị nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ thị xã, Đảng bộ tỉnh.

- Nhiệm vụ và mục tiêu chung: Lĩnh vực văn hóa – xã hội đánh giá chưa toàn diện còn thiếu lĩnh vực **xã hội** cụ thể trong câu (Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân) để đảm bảo lãnh đạo toàn diện.

- Đối với các chỉ tiêu chủ yếu chưa phù hợp :

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10%, Nghị quyết Đảng bộ thị xã là 10,51%.

+ Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm – Thủy sản: 9,31%, Nghị quyết Đảng bộ thị xã là 9,11%, Công nghiệp – Xây dựng : 45,97% Nghị quyết Đảng bộ thị xã là 45,82%, Thương mại – Dịch vụ 44,72%, Nghị quyết Đảng bộ thị xã là 45,07%.

- Chỉ tiêu bổ sung :

+ Về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

+ Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

+ Chỉ tiêu về số trạm y tế có bác sỹ.

2. Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách năm 2022, Ban đề nghị UBND thị xã và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn quan tâm thêm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1 Về lĩnh vực kinh tế

- Triển khai thực hiện và cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội thị xã giai đoạn 2020 – 2025.

- Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy để phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục thực hiện “ mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid – 19, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 115-KL/TU ngày 10/8/2017 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, nhất là thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh, triển khai tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng thuế. Nghiêm túc triển

khai thực hiện các biện pháp cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1447/UBND-TH ngày 08/5/2017.

- Tiếp tục chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo các ngành tăng cường tham mưu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án, các công trình khởi công mới phải được đấu thầu qua mạng theo kế hoạch tổng thể, lộ trình được phê duyệt.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đặc biệt là tài nguyên nước, đất đai... Chủ động, tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp tổng thể, toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh ở người, trên cây trồng và vật nuôi.

2.2 Về văn hóa – xã hội và chính sách dân tộc, tôn giáo.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường phát thanh tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh; tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế xã, phường, y tế dự phòng, chủ động

phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng xử lý, khống chế dịch bệnh khi có phát sinh. Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, chính sách đồng bào dân tộc đặc biệt giải quyết đúng, đủ, kịp thời, chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đời sống do ảnh hưởng của Covid-19. Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030” của tỉnh; đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động ổn định theo quy định của pháp luật.

II. Báo cáo về dự phòng ngân sách năm 2021.

Ban thống nhất với Báo cáo sử dụng dự phòng ngân sách của UBND thị xã.

Dự phòng ngân sách thị xã năm 2021 là: 11.610.750 đồng. Trong đó:

Tổng dự phòng ngân sách theo nghị quyết HĐND thị xã thông qua là 8 tỷ 146 triệu đồng; dự toán dự phòng ngân sách năm 2021 bổ sung do cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa chi tính đến 31/8/2021 và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021: 1.964.750.000 đồng; nguồn dự phòng ngân sách tỉnh bổ sung cho thị xã Bình Long để chi trả kinh phí phòng chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ: 1.500.000.000 đồng.

Dự phòng ngân sách thị xã đã sử dụng đến ngày 31/10/2021 cho công tác phòng chống dịch bệnh: 9.578.964.000 đồng; số dự phòng ngân sách thị xã còn lại đến ngày 31/10/2021: 2.031.786.000 đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021 cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã từ nguồn dự phòng ngân sách: 2.031.786.000 đồng.

Ban nhận thấy qua kết quả báo cáo chi nguồn quỹ dự phòng chủ yếu cho công tác phòng chống dịch Covid – 19 và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, để ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng làm ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của Nhân dân là thật sự cấp bách và cần thiết. Việc sử dụng ngân sách dự phòng đúng theo quy định tại Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

III. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công 10 tháng và ước thực hiện năm 2021.

Ban cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tại báo cáo số: 443 /BC - UBND ngày 19/11/2021 của UBND thị xã.

. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh giao là 83,6 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 53,1 tỷ đồng, đạt 64% dự toán giao, ước thực hiện cuối năm đạt 100 % kế hoạch vốn giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 HĐND thị xã thông qua là 109,9 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 50,4 tỷ đồng, đạt 46% dự toán giao, ước thực hiện cuối năm đạt 95 % kế hoạch vốn giao.

Ban nhận thấy việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao (*kết quả 10 tháng đạt 46% so với kế hoạch, ước thực hiện cuối năm 2021 đạt 95%*). Đề nghị UBND thị xã thực hiện triệt để các giải pháp đã đề ra để kịp thời giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch.

IV. Thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

1.Đánh giá tình hình thu ngân sách

Ban cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thu ngân sách trong Báo cáo số 441/BC-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021 và dự toán ngân sách địa phương năm 2022.

Năm 2021 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong điều kiện kinh tế - xã hội của thị xã gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19. Nguồn thu của ngân sách thị xã phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu của Nhà máy xi măng là chính nhưng năm 2021 nguồn thu của Nhà máy xi măng giảm do giảm sản lượng. Bên cạnh đó nguồn thu sử dụng đất gặp không ít khó khăn ngay từ những tháng đầu năm như: các khu đất đấu giá vướng mắc thủ tục, các khu đất phải thực hiện sắp xếp lại theo Nghị định 167 đề trình UBND tỉnh phê duyệt, thủ tục bàn giao đất giữa Công ty Cao su và thị xã Bình Long nên mất rất nhiều thời gian để tổ chức đấu giá, vì vậy bị dồn áp lực thu tiền sử dụng đất vào những tháng cuối năm.

Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã, sự điều hành năng động và hiệu quả của UBND thị xã, sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, nên công tác thu ngân sách địa phương năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh và HĐND thị xã giao. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 408 tỷ đồng đạt 126,3% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 100,7 % dự toán điều chỉnh Nghị quyết HĐND thị xã thông qua. Trong

đó có các khoản thu đạt cao như: Thu lệ phí trước bạ đạt 107,1%, thu tiền sử dụng đất đạt 116,2 %, thu tiền cho thuê đất đạt 182,2 %, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 142,1%.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khoản thu đạt thấp và chưa đạt dự điều chỉnh HĐND thị xã thông qua như: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 83,51 %, thu thuế phi nông nghiệp đạt 60 %, thu phí, lệ phí đạt 93,75 %, thu khác đạt 72,72 %. Tuy nhiên các khoản thu đạt thấp đa số chiếm tỷ trọng khá nhỏ.

2. Đánh giá tình hình chi ngân sách

1. Ban thống nhất với kết quả chi ngân sách trong báo cáo của UBND thị xã năm 2021. Kết quả Tổng chi ngân sách địa phương là 525.181 tỷ đồng đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua. Trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản là 145,9 tỷ đồng đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua; chi thường xuyên là 353 tỷ đồng đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua. Đa số các mục chi đều đạt từ 72% trở lên.

Ban nhận thấy thu ngân sách đạt kết quả khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành chi ngân sách. Công tác điều hành chi ngân sách của UBND thị xã cơ bản bám sát dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua và điều chỉnh thống nhất với TT.HĐND, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chi của địa phương, chi đúng mục đích, chế độ, đảm bảo theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, HĐND thị xã đối với Báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính trình HĐND thị xã xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND, UBND;
- UB.MTTQVM Thị xã;
- Đại biểu HĐND Thị xã;
- LĐVP HĐND-UBND Thị xã;
- Lưu: VP.KTXH.

TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Huyền Linh